



ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว

๕๓๓๗

ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๖๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/ว๓๐๗๔  
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย  
ลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๓ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และ  
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ  
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับ  
จัดสรรเงินงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปให้ส่งคืนที่สำนักงาน  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำส่งคลังเป็นรายได้  
แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน นั้น

จังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากสำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการส่งคืนเงิน  
งบประมาณ กรณีไม่มีเป้าหมายหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร  
จัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย จึงได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงิน  
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพชร สร้อยสระคู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๓๐๓๕ ต่อ ๓๒

ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕ /ว ๗๐๗๘

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
 เลขที่ ๙๕๖  
 วันที่ - 3 ต.ค. 2561  
 เวลา ๐๗๐ น.



ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
 เลขที่รับ 16522  
 รัับวันที่ - 3 ต.ค. 2561  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขรับ 7160  
 3 ต.ค. 2561  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗๘ กันยายน ๒๕๖๑ ( ) กง.บด. ( ) กง.กจ. ( ) กง.กน.

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๗๔๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
- ๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วงดที่ ๓ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ส่งคืนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการส่งคืนงบประมาณ กรณีไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรายละเอียด ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๑.๑ กรณีไม่มีเป้าหมาย คือ ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ เช่น รายงานยอดประมาณการจำนวนสุนัขและแมวจำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว แต่จากการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามจริง พบว่ามีสุนัขและแมวจำนวน ๕๐๐ ตัว กรณีเช่นนี้ต้องส่งงบประมาณในส่วนที่ไม่มีเป้าหมาย ๕๐๐ ตัว คืน

๑.๒ กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง คือ การได้รับงบประมาณเกินเป้าหมายอยู่จริง เช่น รายงานผลการสำรวจสุนัขและแมว จำนวน ๑๐๐ ตัว แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒๐ ตัว กรณีเช่นนี้ต้องส่งงบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรเกิน ๒๐ ตัว คืน



๒. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒.๑ กรณีไม่มีเป้าหมาย คือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่มีเป้าหมายในการดำเนินการ เช่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๒ ชุมชน/หมู่บ้าน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุบชุมชน/หมู่บ้านลง ๑ ชุมชน/หมู่บ้าน เหลือจำนวน ๑๑ ชุมชน/หมู่บ้าน กรณีเช่นนี้ต้องส่งงบประมาณในส่วนที่ไม่มีเป้าหมายจำนวน ๑ ชุมชน/หมู่บ้าน คืน

๒.๒ กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง เช่น จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐ ชุมชน/หมู่บ้าน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๒ ชุมชน/หมู่บ้าน กรณีเช่นนี้ต้องส่งงบประมาณในส่วนที่ได้รับการจัดสรรเกิน ๒ ชุมชน/หมู่บ้าน คืน

๓. การส่งคืนงบประมาณให้ส่งคืนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน โดยถือตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายการข้างต้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตราโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา ๐๘๑-๑๗๔-๓๗๓๘